

CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
TỈNH BÌNH PHƯỚC
CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ
HUYỆN HÓN QUẢN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 96/BC-CCTHADS
V/v chuẩn bị nội dung và trả lời
Chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2022

Hón Quản, ngày 15 tháng 7 năm 2022

Thực hiện Công văn số 1253/UBND-NC ngày 14 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hón Quản về việc chuẩn bị nội dung và trả lời chất vấn tại kỳ họp giữa năm 2022, Chi cục thi hành án dân sự huyện Hón Quản xin báo cáo như sau:

Thi hành án dân sự là việc tổ chức thi hành bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật, đảm bảo quyền lợi hợp pháp, chính đáng của người được thi hành án, người phải thi hành án và những người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan và mặt khác bảo đảm việc thực hiện quyền tư pháp của Nhà nước, bảo đảm cho việc bản án, quyết định của Tòa án được thực thi trên thực tế.

Để giải quyết việc thi hành án từ giai đoạn ban đầu nhận Bản án, Quyết định từ Tòa án cho đến khi thi hành xong, Cơ quan Thi hành án phải tiến hành rất nhiều thủ tục theo luật định. Chưa kể đây là một hoạt động liên quan trực tiếp đến quyền về tài sản và nhân thân của các bên đương sự, diễn ra ở nhiều lĩnh vực (đất đai, nhà cửa, tháo dỡ công trình, quyền nhân thân như nuôi con...) Do đó, có thể nói công tác thi hành án dân sự là một công tác rất khó khăn, phức tạp, nhạy cảm và nhiều thách thức.

Thời gian qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng cán bộ, công chức và người lao động trong đơn vị đã có nhiều cố gắng để hoàn thành công việc được giao và đạt được những kết quả nhất định. Tuy nhiên, Chi cục Thi hành án vẫn chưa đạt chỉ tiêu của ngành giao, lượng án tồn đọng của năm trước chuyển sang năm sau vẫn còn cao phần nhiều chưa được giải quyết dứt điểm. Những tồn tại nêu trên xuất phát từ nhiều nguyên nhân chủ quan và khách quan, cụ thể như sau:

1. Về chủ quan:

- Về tư tưởng cán bộ công chức: Một số Chấp hành viên còn chậm xác minh điều kiện thi hành án, trách nhiệm trong công việc chưa cao, tư tưởng chạy nước rút vào những tháng cuối năm nghiệp vụ. Chưa thật sự mèm dẻo uyển chuyển trong việc giả quyết, thuyết phục động viên đương sự tự nguyện thi hành án dẫn đến nhiều vụ việc phải áp dụng đến biện pháp cưỡng chế làm kéo dài thời gian.

Đa số cán bộ, công chức của đơn vị đều công tác xa nhà, việc đi lại ảnh hưởng công việc.



- Về công tác tổ chức: Tình hình công tác tổ chức của đơn vị trong thời gian qua không ổn định thiếu sự bền vững do việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo và thư ký chuyên viên đi và về liên tục nên ảnh hưởng đến tâm lý và sự liên tục trong quá trình thực hiện việc tổ chức thi hành án khi chuyển giao án giữa người đi người về như việc bàn giao, kiểm tra hồ sơ sổ sách, nắm bắt đối tượng, địa bàn tác nghiệp cũng như việc giải quyết án gặp nhiều khó khăn làm chậm tiến độ thi hành án.

- Về khối lượng công việc: Số lượng án phát sinh ngày càng nhiều, đồng nghĩa với khối lượng công việc phải thực hiện tăng lên trong khi đó, số lượng biên chế cũng như Chấp hành viên của Chi cục chưa tương xứng, lượng Chấp hành viên còn thiếu qua nhiều năm, phải kiêm nhiệm nhiều công việc cùng một lúc phần nào ảnh hưởng đến tiến độ giải quyết án.

2. Về khách quan:

- Về quy định của pháp luật: Mặc dù pháp luật thi hành án đã được sửa đổi, bổ sung, tuy nhiên trong quá trình thi hành án, việc áp dụng quy định pháp luật thi hành án giữa cơ quan thi hành án và các cơ quan có liên quan thực tế vẫn có những chông chéo, cụ thể là hiện nay, đối với các bản án tuyên việc giao tài sản do khi xét xử Tòa án thường ký hợp đồng đo đạc với Công ty đo đạc bên ngoài không liên quan đến Văn phòng đăng ký đất nên khi tiến hành giao tài sản theo sơ đồ đo vẽ của công ty đo đạc thì Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai không chấp nhận vì bản vẽ chưa được Chi nhánh Văn phòng đăng ký xác nhận thẩm định nên Chi cục Thi hành án không giao được tài sản.

- Về án phát sinh: Số lượng án thi hành ngày càng tăng cao về giá trị cũng như tính chất phức tạp, trong khi đó thủ tục thi hành án phải xử lý giải quyết nhiều công đoạn, chiếm nhiều thời gian ảnh hưởng đến tiến độ và kết quả thi hành án.

- Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong thi hành án dân sự một số trường hợp chưa kịp thời như: việc cung cấp thông tin về tài sản, tài khoản của người phải thi hành án của một số cơ quan, tổ chức còn chậm, chưa kịp thời.

- Ý thức tuân thủ pháp luật của một số tổ chức, cá nhân liên quan đến việc thi hành án chưa cao. Phần lớn người phải thi hành án tìm mọi cách trì hoãn, trốn tránh việc thi hành án mặc dù họ có tài sản, có điều kiện thi hành án. Có trường hợp chống đối quyết liệt, đặc biệt là trong quá trình cưỡng chế kê biên xử lý tài sản, giao tài sản cho người trúng đấu giá. Trong khi đó, chế tài hành chính, hình sự chưa đủ mạnh để răn đe đối với các trường hợp này.

- Những năm vừa qua, do ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid 19 phải áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội kéo dài đời sống kinh tế người dân vẫn

THA bị hạn chế, dẫn đến việc thu hồi tiền, tài sản thấp, tiến độ giải quyết án bị chậm.

3. Giải pháp

Trước những khó khăn, hạn chế tồn đọng, Chi cục Thi hành án đã nhiều lần họp cơ quan để đưa ra những đề xuất, phương án tháo gỡ nhằm đẩy nhanh tiến độ giải quyết án, nhất là những tháng cuối năm. Một số giải pháp cấp bách hiện nay Chi cục đề ra như sau:

- Tiếp tục phát huy những mặt tích cực, nâng cao tinh thần, trách nhiệm của lãnh đạo, của cán bộ, công chức trong công việc. Nâng cao việc quản lý, chỉ đạo, kiểm tra trong công tác thi hành án. Chấn chỉnh tư tưởng, ổn định công tác tổ chức, phân công, sắp xếp công việc cho cán bộ, công chức cơ quan hợp lý để đảm bảo việc thi hành án.

- Rà soát lại toàn bộ hồ sơ chậm thi hành đồng thời đưa ra các biện pháp xác thực để xử lý. Tăng cường công tác giải quyết án, kiên quyết áp dụng các biện pháp cưỡng chế đối với những vụ án khó khăn, phức tạp, đương sự cố tình chây ì không chấp hành việc thi hành án. Tăng cường áp dụng biện pháp cưỡng chế thi hành án đối với những trường hợp không tự nguyện thi hành án khi xã hội trở lại trạng thái bình thường mới.

- Lập kế hoạch xác minh, đôn đốc những vụ việc đã cam kết hoặc thoả thuận để có biện pháp giải quyết theo quy định. Phân loại việc, lập hồ sơ đề nghị Viện kiểm sát, Tòa án xét miễn, giảm thi hành án đối với những trường hợp có đủ điều kiện theo quy định. Tập trung rà soát án có giá trị thi hành nhỏ, không có yếu tố phức tạp có điều kiện, tổ chức thi hành dứt điểm; tăng cường giải quyết dứt điểm các vụ án có điều kiện thi hành án để nâng cao kết quả thi hành án.

- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân và giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, không để việc khiếu nại, tố cáo gây ảnh hưởng đến tình hình hoạt động cơ quan đơn vị.

- Nhanh chóng phối hợp với các cơ quan liên quan trong việc tháo gỡ những bất cập, vướng mắc còn tồn tại, nhất là đối với các hồ sơ chuyển giao quyền sử dụng đất có sơ đồ đo vẽ cần xác nhận của Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai và các trường hợp khó khăn phức tạp đưa ra họp liên ngành và Ban chỉ đạo thi hành án để giải quyết dứt điểm.

Trên đây là báo cáo giải trình án tồn đọng và phương án giải quyết của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hớn Quản kính báo cáo đến Ủy ban nhân dân huyện Hớn Quản được biết./.

Nơi nhận:



CHI CỤC TRƯỞNG

Đỗ Ngọc Đăng